

ข่าวที่ 201 / วันที่ 21 กันยายน 2558

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! จำนวนผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานครตามโครงการสามล้อเอื้ออาทรเพิ่มเติม จำนวน 249 ราย โดยผู้มีสิทธิสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 เตือน!!! หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับจดทะเบียนรถนั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก และทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th

นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สามล้อรับจ้าง ยื่นความประสงค์ขอใช้สิทธิจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทร ระหว่างวันที่ 13 - 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดคุณสมบัติผู้ขอใช้สิทธิต้องมีใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ มีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ และไม่เคยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต์สามล้อรับจ้างมาก่อนในระยะเวลา 180 วัน นับถึงวันยื่นคำขอลงทะเบียน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 284 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนรถรับจ้างสามล้อได้ จำนวน 249 ราย สำหรับผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียนสามารถขอรับหนังสือรับรองการได้สิทธิจดทะเบียนรถรับจ้างสามล้อได้ที่ งานการขนส่งด้วยรถรับจ้างและรถบริการ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักงานการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถ โดยต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ และจะไม่รับดำเนินการจดทะเบียนรถรับจ้างสามล้อ นั้น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นการเพิ่มเติม และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือ สำนักงานการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดลักษณะของรถยนต์สามล้อที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสามล้อต้องเป็นรถสามล้อใหม่ที่ไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนเท่านั้น มีขนาดความกว้างตัวรถไม่เกิน 1.50 เมตร ความยาวไม่เกิน 4 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร และความสูงภายในตัวรถไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยมีทางขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารด้านซ้ายมือของผู้ขับเพียงทางเดียว และใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV) หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง (LPG) สีของตัวรถให้เป็นสีเขียว พ่นสีขาวแสดงหมายเลขทะเบียนรถ และชื่อจังหวัด ที่ด้านข้างตัวรถด้านนอกทั้งสองข้าง และต้องจัดให้มีกรอบแสดงเครื่องหมายเป็นอักษรโรมัน "TAXI" ติดไว้บนหลังคาร์ดิให้เห็นชัดเจน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรถรับจ้างและรถบริการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8723 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด